

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายประภาส ศิลปศร	ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์
๒	นายชาญชล ศรีนวลมาก	รองประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์
๓	นายอาคม ขำพินวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๔	นายสายฟ้า คชสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๕	นายบำเพ็ญ ราชสิงโ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๖	นายไพ วาริอุตม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๗	นายสกล บุญธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๘	นายประเสริฐ จิตต์สกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๙	นายอิทธิพงษ์ ชรินรัตน์กุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๐	นายศุภชัย มีกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๑	นายวิเชียร ดอนจ้อย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๒	นางย้อย ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๓	นางสาวภาณิตา บำรุงสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๔	นางสาวปานรัตน์ ศรีบัวอ่ำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
๑๕	นายหยุนสาม กอเจริญสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๖	นายฉลอง แซ่ล้อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๗	นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายทองเจือ อุดร	นายก อบต.หนองพันจันทร์
๒	นายอนุวัตร โปบุญเรือง	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์
๓	นายทรงศักดิ์ เจริญสุข	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์
๔	นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้มาประชุม	๑๗	คน
ผู้ลาประชุม	-	คน
ผู้ขาดประชุม	๓	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๔	คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญ ประธานสภาฯ จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เริ่มประชุมสมัยประชุมในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่

๒. การประชุมวันนี้สมาชิกสภาฯ ลากการประชุม จำนวน ๓ ท่าน

ได้แก่ ๑. นายขจิตร์ บุญวัดช้าง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

๒. นายรังสรรค์ แจ่มธรรมมา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

๓. นายพรชัย ณะชัยศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

๓. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

: รับรอง ๑๕ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายประภาส ศิลปศร)

ประธานสภา	: ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีมติรับรอง ๑๕ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายประภาส ศิลปศร)
ที่ประชุม	: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานสภา เลขานุการสภา	: ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไป ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ก็ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม

๑) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว๗๒๗๒ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

๑. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้

๑.๒ ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ ๑.๑ ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

๒. กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

๒.๑ โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้

- ๒.๒.๑ ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
- ๒.๒.๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
- ๒.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ๒.๒.๔ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๒.๒.๕ ด้านการศึกษา

๓. การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล

๔. การจัดทำโครงการที่จะต้องใช้แรงงาน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงานในท้องถิ่น ก็อาจพิจารณาใช้แรงงานนอกเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

ประธานสภา ฯ

: ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ชี้แจง **ในวาระที่ ๑** เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารับหลักการหรือไม่รับหลักการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

นายก อบต.หนองพันจันทร์

: เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ตั้งงบประมาณ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น **๙๕๓,๗๐๐.-** บาท

เนื่องจากปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ต้องรอรายรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนำมาใช้บริหารและพัฒนาในพื้นที่ แต่เนื่องจากต้องรอนงบประมาณดังกล่าว จึงทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ประกอบกับปัญหาความต้องการจากการร้องเรียนของประชาชนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จึงได้พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและไม่อาจรอนงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร หรือตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ และมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาดำเนินการได้หลังจากสำรองบุคคลากร สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และสำรองกรณีสาธารณภัย คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น ๑๗,๑๙๑,๖๙๘.๔๗ บาท เพื่อให้ท้องถิ่นมีโอกาสดำเนินการที่ควรที่จะได้รับและมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว โดยให้คำนึงประโยชน์ของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจ่ายเงินสะสม ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

เหตุผล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ (๘๗) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและไม่รอจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑.โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพันจันทร์

-: สภาพเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร

-: ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๘๐ ลบ.ม.

ตั้งไว้ ๔๖๖,๘๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ และตามแบบ อบต.หนองพันจันทร์กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๒.โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันจันทร์

-: ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๐๘ ลบ.ม. ตั้งไว้ ๔๘๖,๘๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระน้ำ

สาธารณะ หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ และตามแบบ อบต.

หนองพันจันทร์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้ง

จ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน

ประธานสภา : ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้กับสมาชิกสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุม **รับหลักการหรือไม่รับหลักการ**

ที่ประชุม : มีมติรับหลักการ ๑๕ เสียง ไม่รับหลักการ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(มีมติรับหลักการ เวลา ๑๐.๐๐ น.) (นายประภาส ศิลปศร)

ประธานสภา : ต่อไปเป็นการขอมติเห็นชอบการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

นายสกล บุญธรรม (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕) : โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ ๑ สถานที่อยู่บริเวณใด

นายอาคม ขำพินวงษ์ (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑) : จุดที่ขุดลอกอยู่บริเวณหน้าบ้าน นายนพรัตน์ ณะชัยศรี

ประธานสภาฯ	: ต่อไปเป็นการขอมติเห็นชอบการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นว่าจะให้มีมติเห็นชอบให้พิจารณา ทั้ง ๒ โครงการในครั้งเดียว หรือจะให้พิจารณาทีละโครงการ
นายสายฟ้า คชสิทธิ์ (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒)	: ขอเสนอให้พิจารณาโครงการในครั้งเดียว
ประธานสภาฯ	: มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงมติเห็นชอบการพิจารณาโครงการทั้ง ๒ โครงการในครั้งเดียว
ที่ประชุม	: เห็นชอบ
ประธานสภาฯ	: ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้เสนอโครงการเพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ให้พิจารณาอนุมัติจำนวน ๒ โครงการ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและปรากฏตามรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่าน ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	: มีมติ อนุมัติ ๑๕ เสียง ไม่อนุมัติ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายประภาส ศิลปศร)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ	: ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมกับที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญ
นายหุ่ยสาม กอเจริญสุข (สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐)	: ขอให้ช่วยเข้าไปดูท่อน้ำประปามีท่อรั่วประปา หมู่ที่ ๑๐
นายบำเพ็ญ ราชสิงโ (สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓)	: ประปาหมู่ที่ ๓ น้ำไม่ไหล ช่วยเข้าไปดำเนินการตรวจสอบด้วย
นายฉลอง แซ่ลื้อ (สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑)	: ท่อประปา ท่อเมนบ้านวันนา น้ำรั่ว ช่วยเข้าไปตรวจสอบ
นายไพ วาริอุดม (สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔)	: การฉีดวัคซีนสุนัข และแมว จะดำเนินการอย่างไร
เลขานุการสภาฯ	: อยู่ในช่วงการรอกงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
นายอิทธิพงษ์ ชรินทร์นกุล (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖)	: งบประมาณในการซ่อมถนนลาดยางปะช่อมเป็นบางช่วงสามารถขอให้หน่วยใดเข้ามาดำเนินการได้
เลขานุการสภาฯ	: สามารถของบจากทางหลวงมาปะช่อมถนนได้

- นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ : โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีบางโครงการที่ประชาชนในหมู่บ้านมีปัญหา
(เลขานุการนายก อบต.) และความต้องการให้ทาง อบต.ดำเนินการ แต่เนื่องด้วยโครงการที่อยู่ในแผนฯ อยู่ในลำดับท้ายๆ ถ้าทางหมู่บ้านใดจะปรับโครงการที่เสนอมาให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงย้ายช่อง ให้นำเอกสารแผนหมู่บ้าน และโครงการที่มีปัญหา ความต้องการจัดลำดับมาให้กับทางองค์การฯ โดยจัดลำดับความสำคัญ พร้อมแนบ รายงานการประชุมหมู่บ้านมาด้วย ขอให้จัดส่งเอกสารให้กับทางเจ้าหน้าที่ภายใน วันพฤหัสบดีหน้า
- ประธานสภา : มีท่านใดจะปรึกษาหารือกับที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) อดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) ฉลอง แซ่ลื้อ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายฉลอง แซ่ลื้อ)
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อาคม ขำพินวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอาคม ขำพินวงษ์)
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ไพ วาริอุดม ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายไพ วาริอุดม)
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) ประภาส ศิลปสร
(นายประภาส ศิลปสร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์